







SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ-sinh và các nhà thương binh... v.v... ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Mên

GIÚP NẠN DÂN BÌNH PHÚ Số bạc của Hội Trung Ương Cứu tế ở Huế đã thu được:

Table with 2 columns: Donor name and amount. Includes names like S.E. Hồ đạo Khất, M.M. Trương Văn Đình, etc.

Một bức thư (Đặng nguyên văn)

Thưa ông, Tôi có tiếp đặng gói thuốc của ông gửi rồi thuốc của CHỈ LÍNH của ông tôi đã thí nghiệm rồi, rất thán phục.

LÂM-TRƯƠNG-XUAN

Thước này có bán khắp ở Đông-Pháp, các chỗ bán đều ghi rõ tên của ông và địa chỉ của ông ở Huế.

TRỊ BÌNH HO...

Người có bệnh, chưa gặp thuốc hay; dùng thuốc không có danh, thì nguy hiểm cho người bệnh lắm.

DỊP TỐT CỎ MỘT

Nhân ngày đi nghỉ của tôi, tôi đến thăm một người bạn ở Huế, thấy ông đang dùng một loại thuốc cỏ một.

TIỆM BOMBAY HỒT

111, Rue Paul Bert, HUE, QUANG-NGAI.

Việc trong nước

(Tiếp theo trang 2) có khối họa không, dân quê chẳng biết chữ nữa là dân!

Thiên bất dụng gian

QUANG-NGAI. - Nguyễn - Trần ở làng Nghĩa - lập Mộ đức) làm lý trưởng bị dân kiện: phải ăn và bãi dịch.

NHIỀU NGƯỜI ĐI PHÒNG - TÍCH

Đem ông đơn bà sức yếu thường hay bị, khi cơn no, rêu say với ham tình dục hoặc khi ăn no là ngã hay đi tìm ngay đến thụ bệnh gọi là bệnh PHÒNG-TÍCH.

ĐẠI-LY: HUE: VINH-TƯỜNG

HUE: VINH-TƯỜNG phố Gia-Long; TOURANE: QUANG CỤ, quai Courbet; DALAT: ĐINH VĂN-CHAU, Libraire; NHATRANG: MÔNG-LƯƠNG THỦ QUẢN PHAN THIẾT; LÊ NAM-VHUNG, Gia-Long; QUINHON: DONG-LẬP, Avenue Khải-Dinh;

nhơn có mà bị hết cốt dục theo đường hóa xa. Việc phát giá ra, Trần đã bị tổng giam tại chánh lao Quảng Ngãi.

Trời không dưng kẻ g' an, không rõ phen này y còn cách gì vận động nữa không?

Tết nguyên-đán

Tiệm Bombay dưới: hiệu M. BAGAMAL có đủ các thứ hàng, nhũn, lụa, gấm rất đẹp để may trong dịp tết và lễ cưới hỏi.

海玉堂

Thước BACH-ONG của HẢI-NGOC-DUONG chữa huyết độc, ăn mà tiêu, bụng dễ cực hay đau, ăn nước ngọt rồi vàng da, to bụng, phù nề v.v.

THANH HÓA: M.M. Thanh-Trường

THANH HÓA: M.M. Thanh-Trường, 83 Di-lông, 71, Chấn-hưng-Tường, 13, Phố-lâm; M. Tường-Hưng, 80-lâm; M. Sinh-Kỳ-Sau, Phố Thọ; M. Phó-lông, Nông-công; VINH - HUE: M. Vinh-Tường, 49, Gia-Sarraut - HUE: M. Quang-Cự, quai Courbet - QUANG NGAI: M. Quang-hóa-Tá, Cầu-tây và Phố-an - QUI-NHON: M. Hoàng-Tá - PHAN-RÍ: M. Nguyễn-Vệ, Chợ-mới.

AI MUỐN BÉO MẠNH, MAU KHỎI CÁC BỆNH? M. NGUYỄN-NGỌC-CƠN ĐỀ-CHÀO & PHAN THỊNH. Ông học tại các trường y khoa, ông đã chữa nhiều bệnh.

LE GOSSE SỮA rất bổ cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933.

SIROP PULMÔ (Thuốc ho người lớn) MỚI HO - HO LAU NĂM. Hiệu bảo-chữ PHAM-ĐOÀN-ĐIEM Tourane.

CÁI NÚT CHAI (TRINH-THAM TIÊU-THUYẾT) Tác giả: MAURICE LEBLANC. Số 10. Ra ngoài rồi chàng ngóanh mới lại phía cửa phòng của ông Đông-bách mà nói.

người có nghị lực, mạnh mẽ, sáng trí, bao quát, rất tự tin và rất tin nơi những lời bảo mà ông đương nắm trên tay.

Đông-bách trao cho chàng để đưa cho Tổng-hà-kỳ tòa Tổng-giám-đốc Cảnh sát. Thơ ấy như thế này:

rõ ràng, nhưng có thể lực to trong nghị viện vì số tiền của người bỏ ra vận động trong cuộc tranh cử không của riêng gì. Nhưng có lần đại tá Ba-lô & An-thiến & Ni-ê, lại thua bạc cũng lớn.

chẳng những là một đứa đầy tớ iron mà còn là một tay đả đàng rồi được La-bán tin cậy, nên được để mà thu lại những tin tức cần để đả đàng các nơi gọi.

(Còn nữa)

